

Số: /BC-UBND

Ba Động, ngày 21 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trên địa bàn xã cùng cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND xã

1. Thực hiện quy chế làm việc, phương thức chỉ đạo điều hành

UBND xã luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết và Kết luận của Huyện ủy, Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, xã; khắc phục khó khăn, trở ngại, tập trung chỉ đạo các ban, ngành phấn đấu ngay từ những tháng đầu năm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong chỉ đạo điều hành, tập thể lãnh đạo UBND xã đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới từng bước công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND xã đã tích cực chủ động chỉ đạo các ban, ngành, các thôn bám sát nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy trách nhiệm của cá nhân.

Trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo UBND xã luôn bám vào quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; đối với nội dung quan trọng đều được tập thể lãnh đạo UBND xã hoặc UBND xã họp bàn, thống nhất trước khi chỉ đạo, triển khai thực hiện hoặc trước khi báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhất là trong công tác điều hành các phiên họp, UBND xã đã chú trọng phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể lãnh đạo UBND xã và các đồng chí ủy viên UBND xã, gọi mở những nội dung cần

tập trung thảo luận để thống nhất phương pháp thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, từng cán bộ trong cơ quan thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo được sự tin nhiệm cao trong cán bộ và nhân dân, từ đó vai trò của từng đồng chí trong tập thể UBND xã được phát huy hiệu quả, nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành

Công tác chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thường xuyên được quan tâm, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. UBND xã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh và Quy chế làm việc của UBND xã.

3. Xây dựng và triển khai chương trình công tác

Trên cơ sở xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, UBND xã đã ban hành chương trình công tác năm 2023, trong đó nêu rõ nhiệm vụ cụ thể trong từng quý trong năm. Trong quá trình thực hiện, Chương trình công tác của UBND xã được rà soát theo tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của xã và chỉ đạo của cấp trên nhằm thực hiện tốt nhất các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, nghị quyết của HĐND các cấp, để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành đến ngày 21/7/2023 UBND xã và Chủ tịch UBND xã đã ban hành 547 văn bản các loại, trong đó có 01 Quyết định quy phạm, 80 Quyết định của UBND, CT UBND xã, 59 thông báo, 101 công văn, 176 báo cáo, 30 tờ trình, 60 kế hoạch và 40 văn bản khác. Theo đánh giá các nội dung đề ra trong Chương trình công tác quý I và II của UBND xã cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Hàng tuần lãnh đạo UBND xã đều tổ chức giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong tuần đến, đồng thời cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền, chỉ đạo các ban, ngành, cán bộ, công chức xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao

Trong 6 tháng đầu năm 2023 (theo phân mềm theo dõi nhiệm vụ) có 20 nhiệm vụ đã giao cho UBND xã; trong đó có 19 nhiệm vụ đã hoàn thành (09 nhiệm vụ hoàn thành chậm so với thời gian quy định) và 01 nhiệm vụ đã quá hạn.

II. Kết quả chủ yếu trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng

1. Về công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp

Vụ Đông Xuân 2022 – 2023: Tổng sản lượng lương thực có hạt là 601,7 tấn, đạt 94 % so với kế hoạch vụ, trong đó, sản lượng lúa đạt 528,9 tấn, năng suất đạt 64,5 tạ/ha; các loại cây hoa màu diện tích trồng bằng so với cùng kỳ năm trước.

Đối với vụ Hè Thu, diện tích lúa gieo sạ 41 ha đạt 100% kế hoạch vụ, các loại cây khác đang được triển khai gieo trồng.

Tình hình chăn nuôi ổn định, Tổng số đàn gia súc trên địa bàn xã là 2.850 con. Trong đó: Đàn trâu 55 con, đàn bò 795 con; đàn heo 2000 con, Sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 285 tấn, đạt 90,47% KH.

Về diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản: 8 ha tại hồ chứa nước Suối Loa. Sản lượng giống nuôi trồng 45 ngàn con, chưa khai thác. Loại thủy sản nuôi trồng như: cá rô phi, cá diêu hồng, cá trắm cỏ,

Tổng diện tích được tưới 2 vụ Đông xuân và Hè thu: 123 ha, trong đó: tưới bằng công trình thủy lợi kiên cố là: 87 ha. Tổ chức huy động nhân dân tham gia nạo vét kênh mương, đảm bảo thông thoáng để dẫn nước phục vụ sản xuất, củng cố các đập bồi để đảm bảo nước tưới thuận lợi. Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi kiên cố trên địa bàn xã có kế hoạch nạo vét và sửa chữa đập bồi đảm bảo nước tưới cho vụ sản xuất Đông-Xuân.

Chỉ đạo thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Công tác Quản lý rừng: Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là: 1.521,98 ha, trong đó: Diện tích có rừng: 1.011,13 ha. Diện tích rừng tham gia tính độ che phủ rừng: 535,12 ha, đạt 35,16 %. Diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp phân theo chủ quản lý: UBND xã có tổng diện tích: 934,51 ha, trong đó: Đất có rừng: 916,00 ha (Rừng trồng: 476,79 ha. Rừng trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng: 439,21 ha). Đất không có rừng: 18,51 ha.

2. Công tác đất đai

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Trong 6 tháng, UBND xã xác nhận và chuyển 03 hồ sơ xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chi nhánh Ba Tơ để xem xét đề nghị cấp GCNQSD đất theo quy định.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện đã tiến hành kiểm kê đất đai và cây cối hoa màu đối với dự án Nhà máy chế biến lâm sản tại Cụm công nghiệp Ba Động; tổng diện tích đất đề nghị thu hồi là: 9.292,9 m²/10 thửa.

- Xác minh thực địa vụ việc tranh chấp đất đai gồm 04 trường hợp.

- Xác nhận và chuyển 15 trường hợp xin gia hạn quyền sử dụng đất tại địa phương về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

3. Về công nghiệp, thương mại, dịch vụ

- Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp: Các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định, giá trị sản xuất các sản phẩm công nghiệp thực hiện trong 6 tháng

tăng so với cùng kỳ năm trước, trong 6 tháng năm 2023 đạt: 16,7 tỷ đồng đạt 54,93% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

-Thương mại-Dịch vụ: Tổng mức doanh thu hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn xã trong 6 tháng năm 2023 đạt: 19,5 tỷ đồng đạt 62,1% kế hoạch, tăng 7,14 % so với cùng kỳ năm 2022.

4. Lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện: Kiên cố hóa kênh nhánh Rộc Lang, thôn Tân Long tổng mức đầu tư 700.000.000 đồng, vốn giao trong năm 2023 là 288.000.000 đồng, giải ngân 0 đồng, do vướng hồ sơ thanh toán. Cụ thể, chưa có văn bản đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

5. Công tác thu - chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách: Thực hiện trong 6 tháng đạt 2.467.867.891 đồng, đạt 55,87% so với dự toán HĐND xã giao; trong đó, thu trên địa bàn là 254.977.811 đồng, đạt 260,18% so với dự toán HĐND xã giao.

Chi ngân sách: Thực hiện đạt 1.931.260.629 đồng, bằng 43,72% dự toán HĐND xã giao.

6. Công tác văn hóa-xã hội

-Về giáo dục: Năm học 2022-2023 các trường đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt đối với các lớp cuối cấp; Các trường đã hoàn thành chương trình và tổ chức tổng kết năm học theo đúng khung kế hoạch thời gian đề ra.

-Về Y tế: Tập trung chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, nhất là phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Trong 6 tháng năm 2023, có 269 lượt người đến khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã Ba Động. Triển khai thực hiện tốt về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu về Y tế-Dân số. Tiêm chủng cho trẻ em đạt 100%, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 6,9% (thể cân nặng). Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023 đạt 21/30 đơn vị máu đạt 70% chỉ tiêu huyện giao.

- Về thông tin, truyền thông - văn hóa - thể thao: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã bằng Pano, băng rôn, khẩu hiệu theo hướng dẫn của cấp trên để chào mừng các ngày lễ và các sự kiện lớn trong năm như: Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Đảng... Thông báo cho nhân dân treo cờ tổ quốc trong các ngày Lễ, Tết. Bên cạnh đó, còn đăng ký tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945-11/3/2023) do huyện tổ chức. Tổ chức thành công ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm trên địa bàn xã; tham gia đầy đủ các môn thi đấu tại

Đại hội Thể dục – Thể thao huyện Ba Tơ và đã đạt một số thành tích như: giải nhì đôi nam và giải ba đôi nữ môn cầu lông;

-Về công tác xã hội: Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách theo quy định. Các chính sách an sinh xã hội chính sách hỗ trợ người nghèo, chính sách người có công với cách mạng được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đã tác động trực tiếp, tích cực đến đời sống của nhân dân.

-Về Công tác trẻ em: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng quy định; hoàn thành việc nhập liệu danh sách trẻ em đồng bộ theo dữ liệu dân cư là 526 trẻ em.

-Về Công tác giảm nghèo: Tổng số hộ nghèo đầu năm 47 hộ, chiếm tỷ lệ là 6.10% tính đến ngày 20/7/2023 là 45 hộ (giảm 02 hộ (chết) so với số hộ nghèo phát sinh đầu năm), chiếm tỷ lệ 5,5%; hộ cận nghèo đầu năm là 98 hộ chiếm tỷ lệ 12%; tính đến ngày 20/7/2023 là 97 hộ (giảm 01 hộ (chết) so với hộ cận nghèo đầu năm); tất cả hộ nghèo, cận nghèo đều được cấp giấy chứng nhận và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

7. Công tác Cải cách hành chính

Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC được triển khai và thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2023; đã kịp thời đánh giá kết quả CCHC năm 2022, ban hành kế hoạch khắc phục, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC năm 2023; có đổi mới nhằm đẩy mạnh CCHC, nhất là hoạt động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ CCHC của các ban, ngành, bộ phận chuyên môn được giao chủ trì tham mưu UBND xã trên 06 lĩnh vực CCHC đã đạt được kết quả khả quan. Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã.

8. Công tác tiếp dân

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại tố cáo được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại tố cáo hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài; trong 6 tháng đã tiếp 15 lượt công dân. Số đơn yêu cầu, phản ánh, kiến nghị: 10 đơn/10 vụ việc (trong đó: Lĩnh vực Đất đai: 8 đơn/08 vụ; lĩnh vực Dân sự: 02 đơn/02 vụ). Số vụ việc đã được giải quyết: 07 đơn/07 vụ (Trong đó: Số đơn hòa giải thành 06 đơn/06 vụ, số đơn không thành 01 đơn/01 vụ). Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 03 đơn/03 vụ.

Triển khai tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 cho cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản; ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

9. Công tác tư pháp

Hoạt động công khai thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên theo hướng công khai và minh bạch. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên. Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, hòa giải cơ sở và

xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, 6 tháng đầu năm đã thẩm định 01 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác chứng thực, hộ tịch thực hiện đúng quy định, việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa đáp ứng yêu cầu.

10. Công tác Quốc phòng – An ninh

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; công tác tuyển quân được triển khai thực hiện tốt đạt 100% chỉ tiêu giao. Thực hiện công tác huấn luyện dân quân thường trực năm thứ nhất, năm thứ hai và dân quân thường trực đảm bảo quân số theo quy định.

- Tình hình ANCT luôn được giữ vững, ổn định. Công tác quản lý cư trú thực hiện tốt. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, triển khai những chủ trương, giải pháp quan trọng thực hiện các nhiệm vụ an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Thực hiện tốt bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày tết, lễ lớn trong năm trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

II. Một số hạn chế và nguyên nhân

Tập thể UBND xã đã chủ động, quyết liệt, xác định nhiệm vụ trọng tâm đề tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn còn một số mặt cần rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND xã, cụ thể:

Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế ở một số lĩnh vực vẫn còn chậm trễ, chưa đảm bảo chất lượng. Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu ổn định do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường. Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tóm lại, tập thể lãnh đạo UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhận thức sâu sắc các mặt tồn tại và yếu kém chủ yếu nêu trên, đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm do nguyên nhân chủ quan, UBND xã sẽ tiếp tục có biện pháp khắc phục và đổi mới hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, trong công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023, UBND xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; đẩy mạnh đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Triển khai sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ Hè –Thu, nạo vét kênh mương, đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; thực hiện tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ tác động của thiên tai đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong mùa mưa bão. Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ rừng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường; hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ; có giải pháp tăng thu ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách vừa đảm bảo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí không cần thiết.

5. Thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng chính sách, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và chính sách an sinh xã hội. Chú trọng công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Vận động toàn dân tham gia BHYT theo hướng tự nguyện. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo khung kế hoạch thời gian tỉnh quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin- thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương.

6. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

7. Tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động của chính quyền cơ sở, chấp hành tốt quy chế làm việc của Ủy ban; hoàn thành nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực ở các ban, ngành, ở thôn tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

8. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số CCHC của xã năm 2023 và đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong cơ quan nhà nước để giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 48 của UBND tỉnh và Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 1176-QĐ/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

9. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong năm, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân; xử lý triệt để các vụ gây rối trật tự công cộng, phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì, phát huy vai trò hoạt động các tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT ở cơ sở; phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong tham gia thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an trong bảo đảm ANTT; vận động Nhân dân tích cực tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

UBND xã Ba Động kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- TT Đảng ủy xã ;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận và các HĐT xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hậu